



BIỂN TÔI VÀ EM

Phạm Chinh Đông

Phuket, Thailand, 2/2017

RUMBA

The musical score is written in G major (one flat) and 4/4 time. It consists of nine staves of music with corresponding lyrics in Vietnamese. The lyrics are:

Về ngồi với nhau hương đêm ngọt ngào đôi tay ngập ngừng tìm tình người bao

Cùng ngồi xuống đây nghe da thịt này than van phận mình từ một ngày yêu

Một ngọn lửa thiêng soi đêm ngại ngần buông xuôi một lần dù một lần ăn

dung giữa vùng biển trời cảm nín. Ngồi với nhau cho mai sau gọi mời. Còn những ban

em mà lời thể nguyên chôn dấu. Ngồi với nhau cho môi hôn vội vàng. Ngọn tóc em

nấn dù trọn một đời thương nhớ. Người vẫn mơ đôi môi hôn nồng nàn. Mà biển đêm

mai nghe đâu đây sương khuya choàng dậy. Thành lời yêu cuối, khói sương giăng bên

xanh trời lang thang bên kia phiến muộn. Thành giọng nước mắt bỗng dưng rơi âm

trắng nghe yêu đương xa xăm thi thắm. Giận hờn biển khóc lẻ loi bên kia

trời. Dòng đời vẫn trôi. Tình buồn vẫn chưa nguôi trong đôi mắt ấy. Cùng ngồi xuống....

thăm. Một ngày hóa...

trời. Để rồi nhớ

...thân. Chờ mùa ái ân cho nhau. Nói với nhau tiếng nói thật

...nhau. Chỉ là vết đau trong nhau./ Em Em Em

thà của quê hương chúng mình ngọt hương lúa mới. Em ơi em ơi, ngọn sóng lao

xao là từng nỗi nhớ cô đơn. Mờ ánh trăng sông còn đẹp bóng yêu đương. Em nghe không, nghe trong lòng

mình câu kinh thật buồn từng đêm thao thức những nỗi niềm, Một ngọn lửa...

Sheet Biển tôi và em, file .PDF

"1. Về ngồi với nhau hương đêm ngọt ngào"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Biển tôi và em của tác giả Phạm Chinh Đông đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Biển tôi và em
- Tác giả: Phạm Chinh Đông
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/436-bien-toi-va-em>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com